

เสียงหัวเราะ...บอกนิสัยได้นะ

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2552

คุณเคยรู้ไหมว่าการหัวเราะสามารถบอกนิสัยของเจ้าของเสียงหัวเราะได้ด้วยล่ะ...
วันนี้จะพาคุณมาแกะรอยนิสัยจากเสียงหัวเราะกันค่ะ

✘ **หัวเราะเสียงดังลั่น** : คนที่หัวเราะเสียงดังลั่น ชนิดที่เรียกว่าได้ยินไปสิบบ้านแปดบ้านนั้น , ผลจากการวิจัยบอกว่า เป็นคนที่จริงใจ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จะเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียก็ไม่ผิดนัก เมื่อมีเรื่องคอขาดบาดตายมาให้ตัดสินใจก็จะทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง และเป็นคนที่กระตือรือร้นสูง มักมีงานนั่นงานนี่มาให้ทำอยู่เสมอ เสียแต่ว่าไม่มีความรอบคอบเท่าที่ควร

✘ **หัวเราะเสียงเบา** ; สำหรับคนที่หัวเราะเสียงเบา ๆ นุ่ม ๆ ทั้งหลาย บอกถึงนิสัยที่เป็นคนที่มีความระมัดระวังตัวเองสูง ค่อนข้างมีความคิดซับซ้อนอยู่ในใจลึก ๆ และมีความต้องการที่จะให้คนรอบข้างสนใจและรู้สึกนิยมชอบพอบนตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนอยู่เสมอ ในขณะที่เดียวกันก็เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้และน่าใจดี ฟังพาได้ในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ

✘ **หัวเราะเสียงสูง** : คนที่มีเสียงหัวเราะสูง ๆ นั้น บ่งบอกว่าเป็นคนมีจิตใจกระตือรือร้นอยู่เสมอ เรียกว่ามีไฟอยู่ตลอดเวลา สนใจเรียนรู้เรื่องแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทุกประการ โดยเฉพาะเมื่อได้รวมกลุ่มกับคนหนุ่มคนสาว จะมีพลังในการสร้างสรรค์สูง มักทำในเรื่องสร้างความประหลาดใจต่อผู้อื่นอยู่เสมอ ๆ แต่ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนจิตใจดี ไว้วางใจเชื่อใจคนทุกคน และยังเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สูงส่งอีกด้วย จะไม่ยอมทำในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมโดยเด็ดขาด

✘ **หัวเราะเสียงหนักแน่นสม่ำเสมอ** : มักเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ คาดหวังเพียงสิ่งที่ดีที่สุดในนั้น โดยเฉพาะเรื่องการทำงาน ที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจสูงเพื่อผลของงานที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง ๆ ใหม่ ๆ เสมอ ซึ่งสร้างความสนใจให้กับคนอื่นได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของคนเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่อง ไม่ให้กลายเป็นคนซีเรียส จนใคร ๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ ให้อุ่นรักขึ้นอีกมาก

✘ **หัวเราะเสียงต่ำ** : ผู้ที่เสียงหัวเราะเป็นเสียงในโทนต่ำนั้น
อุปนิสัยของคนข้างนี้เป็นคนเจ้าชู้เอาเรื่องทีเดียว
ทั้งยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องความรักมากอีกด้วย
ชีวิตมักวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่
ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่พูดจาหวานลอมคนได้เก่ง เข้ากับผู้คนได้ง่าย
มีแนวคิดที่ลึกซึ้งน่าสนใจมีไหวพริบ และมักเผยแพร่อิทธิพลความคิดของตนได้เสมอ
ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คนมารุมล้อมอยู่บ่อย ๆ ด้วยความนิยมรักใคร่

✘ **หัวเราะเสียงแห้ง** : สำหรับคนที่เสียงหัวเราะแห้ง ๆ ไม่มีชีวิตชีวานั้น
บ่งบอกถึงนิสัยการเป็นคนชอบตอสูและมีชีวิตอยู่ในโลกของความจริง
ไม่มีอารมณ์เพื่อฝันในจิตใจเอาเสียเลย
แต่ว่าในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งทีเดียว
มองคนได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ใครที่คิดจะมาหลอกหลวงอะไรไม่มีทางได้ผล
แต่ว่าเป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือ และเรียกร้องสิทธิเพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
มักมีชีวิตง่าย ๆ สมถะ ควบคุมคนด้วยเรื่องของจิตใจ มากกว่าฐานะ
หรือชื่อเสียงของคน ๆ นั้น

✘ **หัวเราะแล้วน้ำตาไหล** :
ส่วนคนที่เวลาหัวเราะแล้วจะมีน้ำตาไหลนั้น
บ่งบอกถึงนิสัยของการเป็นคนที่มึนงงหรืออดมการณนั้นเองมักมีจิตใจที่
ใจที่ ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างมาก เป็นคนเปิดเผย ราวจริง ชื่นชมชีวิต
รักทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่ว่าจะดีหรือเลว
เรียกว่าเป็นที่ศรัทธาต่อการดำรงชีวิตที่ไม่ผิดเลยทีเดียว
แต่ว่าถาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปไต่ด้วยดี
แต่ในขณะที่เดียวกันก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัว
และยังหวงแหนโลกส่วนตัวของตนเอามาก ๆ

✘ **หัวเราะหลายเสียง** :
ขอนี้หมายถึงคนที่มีเสียงหัวเราะหลายแบบอยู่ในตัวเอง คือ
สามารถหัวเราะเป็นเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ได้อย่างน่าแปลกใจ
ซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
บสิ่งแวดล้อมได้ดี เอาใจคนรอบข้างเก่งอีกด้วย
นอกจากนี้ยังเป็นบุคลิกที่สามารถเข้ากับใครได้ง่าย ๆ ไม่ถือตัว
หรือมีฟอร์มใด ๆ ทั้งสิ้น
จะทำงานในหน้าที่บริหารหรือจัดการประสานงานได้ดี
แล้วคุณละ...มีนิสัยอย่างไร

